

**RA MẮT CẦU LẠC BỘ...**

(Tiếp theo trang 1)

hỗ trợ phụ nữ địa phương hội nhập chủ động, hiệu quả, đồng thời xây dựng sự vào cuộc của các cấp, các ngành liên quan trong vấn đề này. Đồng chí đề nghị CLB nữ lãnh đạo tự tin hội nhập tỉnh Thái Bình sau khi ra mắt sẽ đi vào hoạt động nền nếp, thường xuyên và hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác cán bộ nữ, công tác bình đẳng giới cũng như sự phát triển của địa phương thời kỳ hội nhập.

CLB nữ lãnh đạo tự tin hội nhập tỉnh Thái Bình có 52 thành viên hoạt động dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Đây là tổ chức

tự nguyện của các nữ lãnh đạo và nữ quản lý đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục của tỉnh nhằm tập hợp, kết nối, tạo môi trường giúp các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, hội nhập quốc tế; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hoạt động hỗ trợ cộng đồng... Tăng cường trách nhiệm của thành viên từ các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh trong

tham mưu, phối hợp liên ngành về công tác cán bộ nữ, công tác bình đẳng giới và hỗ trợ phụ nữ hội nhập. Tham mưu công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị với hội phụ nữ, góp phần xây dựng đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý có năng lực và tư tin hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự phát triển và quá trình hội nhập của địa phương và đất nước.

Tại hội nghị, các thành viên CLB đã nhất trí thông qua quy chế hoạt động của CLB và kế hoạch hoạt động của CLB năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để phụ nữ phát triển

và được tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực tế cho thấy các đồng chí nữ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý thời gian qua đã tin tưởng định minh và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo của các cơ quan của Đảng, chính quyền, địa phương các cấp. Đồng chí đề nghị hội phụ nữ tiếp tục là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý; đặc biệt, chị em phải xóa bỏ sự tự ti, mặc cảm để tham gia vào các vị trí lãnh đạo và không ngừng phấn đấu, rèn luyện để vươn lên khẳng định mình, tiếp tục đóng góp vào sự phát

triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí khẳng định: Việc thành lập CLB rất ý nghĩa, đây là môi trường, diễn đàn lý tưởng để các thành viên trao đổi kinh nghiệm cũng như nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng giao tiếp trong thời kỳ hội nhập hiện nay, đồng thời yêu cầu song song với việc duy trì hiệu quả hoạt động của CLB cần nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh để có nhiều phụ nữ là lãnh đạo, quản lý, phụ nữ tiềm năng có nhiều điều kiện tham gia, phấn đấu và trưởng thành.

Sau lễ ra mắt, các thành viên CLB đã tham gia lớp tập huấn kiến thức về hội nhập quốc tế.

**KIỂM TRA TIẾN ĐỘ...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

Chiều ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thái Bình; dự án đầu tư xây dựng đường quy hoạch số 2 khu đô thị Hoàng Diệu và dự án đầu tư xây dựng hồ Ty Diệu, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành phố Thái Bình.

Công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng trên khuôn viên rộng 1,6ha, các hạng mục chủ yếu gồm: đền chính rộng 405m<sup>2</sup>; tượng Mẹ Việt Nam anh hùng dài bằng đồng; tả vu, hữu vu, lầu chuông, lầu trống, nhà quản lý, lầu hóa sớ; phủ điều tạc từ đá tự nhiên; các hạng mục phụ trợ... phù hợp với quy hoạch tổng thể và thuận tiện cho mọi hoạt động có liên quan. Công trình có tổng mức đầu tư trên 92 tỷ đồng, trong đó dự toán phần xây dựng gần 66 tỷ đồng, phần mỹ thuật trên 26 tỷ đồng. Theo báo cáo của đơn vị thi công ở gói thầu số 6, các hạng mục san lấp mặt bằng, hồ nước, đường và hạ tầng vào Đền đã hoàn thành, nghiệm thu ngày 13/11/2021; ở gói thầu số 7, Đền thờ, các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đã thi công xong phần móng đến chính, tường rào, bể nước; đang thi công các hạng mục móng nhà soạn lễ, nhà tiếp khách, lầu chuông, kê đá và các hạng mục khác...

Dự án đầu tư xây dựng đường quy hoạch số 2, khu đô thị Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình có tổng chiều dài 800m có điểm đầu tại nút giao đường quy hoạch số 7 (Quang trường Thái Bình), điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch số 5 (doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). Bề rộng nền đường 40m, trong đó bề rộng mặt đường là 24m. Đường quy hoạch số 2 đóng vai trò chính trong kết nối khu vực Quảng trường Thái Bình đến Trung tâm Hành chính công (mới) và Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay, dự án đang vướng mắc, chưa giải phóng mặt bằng một hộ dân với chiều dài khoảng 120m.

Kiểm tra thực tế tại các dự án, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của chính quyền thành phố Thái Bình, các ban quản lý dự án, đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành và thành phố Thái Bình chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai thi công các hạng mục của công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng, nhất là các hạng mục có liên quan đến yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật của công trình như tượng Mẹ Việt Nam anh hùng và các mảng phù điêu..., đơn vị thi công cần tham khảo ý kiến của hội đồng nghệ thuật và các cơ quan chuyên môn để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng hồ Ty Diệu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và giám sát, bảo đảm chất lượng công trình; tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân liên quan đến việc tổ chức thi công cũng như giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; tập trung tuyên truyền, thuyết phục, vận động để họ sớm chấp hành chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

\* Cũng trong chiều ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý (thành phố Thái Bình).

Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của tỉnh trong phòng, chống dịch đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2021, doanh thu của Công ty đạt hơn 1.600 tỷ đồng. Những tháng đầu năm 2022, Công ty tiếp tục đạt mạnh thi đua lao động sản xuất với phương châm vào phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao khí thế lao động sản xuất ngay từ đầu năm của Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý; đề nghị Công ty tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nỗ lực, năng động, sáng tạo đạt mạnh thi đua lao động sản xuất; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; đầu tư, cải tiến trang thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ nhằm tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022; quan tâm hơn nữa đến quyền lợi, chế độ cũng như bảo đảm đời sống người lao động, để người lao động tiếp tục gắn bó lâu dài, đoàn kết cùng công ty phát triển vững mạnh. Đối với một số kiến nghị, đề xuất của Công ty, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh phối hợp giải quyết, tạo thuận lợi nhất cho công ty phát triển sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

**NGUYỄN THÔI**

**Tặng quà bệnh nhân mắc Covid-19**

Nhóm thiện nguyện Thái Bình vừa tổ chức trao tặng 5 triệu đồng cho các bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và nặng đang điều trị tại tầng 2 Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đang điều trị cho hơn 40 bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ và nặng. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, khích lệ tinh thần các bệnh nhân lạc quan, yên tâm điều trị để sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình. Qua đó góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.

**KUÂN VẠN**  
(Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư)

**ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 2/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xin tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lãnh đạo một số sở, ngành.

Ngay sau khi Nghị quyết số 119 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 được ban hành, các bộ, ngành, địa phương đã

rà soát, xây dựng lộ trình, tiến độ và kế hoạch cụ thể theo tháng đối với từng giai đoạn của quá trình lập quy hoạch. Về quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân đầu trình Chính phủ xem xét, thông qua trong tháng 7/2022, trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ tư (tháng 10/2022). Về quy hoạch ngành, đến nay đã có 4/38 quy hoạch ngành quốc gia đã được phê duyệt và 14/38 quy hoạch ngành quốc gia đã hoàn thành lập quy hoạch, lấy ý kiến, trình thẩm định quy hoạch, còn 20/38 quy hoạch ngành quốc gia các bộ đang thực hiện. Với quy hoạch vùng, đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch 5 vùng: trung du và miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; dự kiến hoàn thiện và trình tổ chức thẩm định trong tháng 9 - 10/2022, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2022. Về

quy hoạch tỉnh, đến nay đã có 61/63 nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh của 61 địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó các địa phương đang khẩn trương tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đại diện một số bộ báo cáo về tổ chức triển khai lập các quy hoạch và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cho ý kiến về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đại diện một số địa phương báo cáo về tình hình triển khai lập quy hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt công tác quy hoạch bảo đảm đúng tiến độ với chất lượng tốt. Với mục

tiêu vừa bảo đảm tiến độ vừa nâng cao chất lượng quy hoạch trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức ở các cấp, ngành, đặc biệt là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quy hoạch; phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022; phải bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của các cấp, ngành, địa phương để cụ thể hóa vào quy hoạch; tăng cường giám sát, kiểm tra trong thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Thủ tướng cũng yêu cầu khi làm công tác đại diện một số địa phương báo cáo về tình hình triển khai lập quy hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

**MINH HƯƠNG**

**GIAI ĐOẠN 2021 - 2025...**

(Tiếp theo trang 1)

đề kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; 8/8 hạt quản lý đề đạt tiêu chí "Hạt quản lý đề điển hình"; xây dựng được tối thiểu 70km đường hành lang chân đê; cơ bản xử lý xong các vụ vi phạm pháp luật về đê diều và phòng, chống thiên tai tiêu; 100% các sự cố về đê diều trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt trong mùa mưa bão được phát hiện và xử lý khắc phục kịp thời, bảo đảm an toàn.

Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng đê kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã duyên

giang tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các tuyến đê đã đạt kiểu mẫu; lồng ghép các nội dung công tác xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, quản lý đê diều và phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương; tuyên truyền, vận động người dân ven đê hưởng ứng việc tự nguyện bố trí phần diện tích quỹ đất để xây dựng đường hành lang chân đê. Tăng cường hơn nữa công tác xử lý vi phạm, kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ vi phạm mới phát sinh; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND

tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lồng ghép các dự án đầu tư các công trình đê diều với xây dựng các tuyến đê kiểu mẫu, đặc biệt là các dự án chuẩn bị triển khai để đầu tư đồng bộ đạt chuẩn đê kiểu mẫu; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí các nguồn kinh phí để các ngành, địa phương đầu tư xây dựng các công trình đê diều, các tuyến đê kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, tổng hợp định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

**HƯNG HÀ**

**Trao kinh phí chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn**

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà cùng hội LHPN các xã Thái Hưng, Hòa Tiến và tổ chức trao kinh phí của chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho 2 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn là con hội viên Nguyễn Thị Ninh, xã Hòa Tiến và con hội viên Trần Thị Tâm, xã Thái Hưng.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội

LHPN Việt Nam triển khai, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tham gia nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng và được đến trường như các bạn. Đến nay, toàn huyện có 7 em

được các cấp hội LHPN nhận đỡ đầu với số tiền hỗ trợ 1,2 triệu đồng/em/năm cùng nhiều đồ dùng học tập như sách vở, cặp, bút...

Nhân dịp này, hội LHPN các xã trao tặng hũ gạo tình thương, đồ dùng học tập, khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho 2 gia đình hội viên.

**THU HIỀN - PHƯƠNG CHI**

**Khởi động tháng thanh niên năm 2022**

Sáng ngày 2/3, tại xã Thống Nhất, Ban Thường vụ Huyện đoàn - Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hưng Hà tổ chức chương trình khởi động tháng thanh niên năm 2022, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong tháng thanh niên năm 2022, đoàn thanh niên các xã, thị trấn trong huyện sẽ tập trung tổ chức các hoạt động: ngày thi bày tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải tại các điểm công

cộng, khu dân cư; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tình nguyện vì an sinh xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, tuấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh phong trào lập thân, lập nghiệp; các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phát động mỗi đoàn viên, thanh niên có số đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên.

Sau lễ phát động, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh và Chi đoàn thanh niên Agribank chi nhánh Bắc Thái

Bình đã trao tặng 2 công trình hàng cây thanh niên với trị giá 10 triệu đồng cho Trường Tiểu học Thống Nhất và mô hình phát triển kinh tế của anh Bùi Anh Đức, xã Thống Nhất; Đoàn Thanh niên huyện Hưng Hà trao tặng các trang thiết bị cho trường, phó các cụm đoàn thanh niên các xã, thị trấn, đồng thời huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên ra quân tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn cách test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 và các biện pháp cách ly F0 tại nhà.

**THANH THỦY**

**BAN CHQS THÀNH PHỐ Khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm 1 năm 2022**

Sáng ngày 2/3, Ban CHQS thành phố Thái Bình tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm 1 năm 2022.

Tham gia huấn luyện cụm 1 gồm toàn bộ dân quân năm thứ nhất của các phường Kỳ Bá, Bồ Xuyên, Đê Thám, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong. Kết thúc huấn luyện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện.

Đây là đợt huấn luyện quan trọng giúp lực lượng dân quân nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang bị trong biên chế, kỹ thuật, chiến thuật, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

**MINH NGUYỄN**

**VŨ THƯ Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022**



Các đại biểu tham quan khu trưng bày mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện.

Ban CHQS huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, năm 2022, lực lượng thường trực sẽ được huấn luyện, nắm chắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thành thạo công tác tham mưu tác chiến; sử dụng thành thạo bản đồ địa hình quân sự; luyện tập, kiểm tra bắn súng K54... Lực lượng dự bị động viên huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”, tập trung huấn luyện các nội dung bắn đạn thật, đạn hơi, sử dụng thuốc nổ. Lực lượng dân quân tự vệ thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” với mục tiêu huấn luyện nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí được biên chế và vũ khí tự tạo, tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã... Trong quá trình huấn luyện, huyện quán triệt các đơn vị, địa phương thực hiện theo phương pháp xoay vòng xen kẽ kết hợp cả lý thuyết và thực hành, trong đó thực hành là chính, bảo đảm từ 90 - 100% quân số.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan khu trưng bày mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện năm 2022.

**QUYNH LƯU**